



دفتر مقام معظم رهبری

www.leader.ir

การฆาตกรรมหมู่ประชาชนชาวเยเมนโดยรัฐบาลซาอุฯ คือการก่อการร้ายที่เลวที่สุด - 28 /Oct/ 2016

ในช่วงเย็นวันพุธ (26) ตุลาคม ที่ผ่านมา นาย เซาลี นีนิสเตอ ประธานาธิบดีฟินแลนด์ ได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์คามเนอี ผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน และท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงปรากฏการณ์ของการก่อการร้ายในฐานะที่เป็นหนึ่งในความทุกข์ยากแสนเข็ญและเป็นความเจ็บปวดของสังคมมนุษยชาติ และถือว่าการฆาตกรรมหมู่ อย่างเช่นการเช่นฆ่าประชาชนชาวเยเมน เป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายที่สุด และได้ย้ำว่า

การจัดการกับการก่อการร้ายจำเป็นต้องอาศัยความตั้งใจจริงของทุกคนที่มีอิทธิพลในอำนาจระหว่างประเทศ เหล่าอริยชนของโลกและรัฐบาลทั้งหลาย และบรรดาผู้มีอำนาจที่มีเกียรติของโลก จำเป็นที่จะต้องคิดและดำเนินการในการแก้ไขปรากฏการณ์นี้

ท่านอยาตุลลอฮ์ คามเนอี ถือว่า คำพูดและการดำเนินการของสหรัฐอเมริกาและบางรัฐบาล ในการต่อสู้กับการก่อการร้ายนั้นไม่มีความจริงจัง และกล่าวเสริมว่า รัฐบาลเหล่านี้จะต้องคำนวณ ปัญหาทั้งหมดบนพื้นฐานผลประโยชน์ของตน และพวกเขาไม่ได้คิดที่จะถอนรากถอนโคนความป่วยไข้ของการก่อการร้ายใดๆ ไม่ว่าจะในอิรักหรือในซีเรีย

ท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม ได้อธิบายถึงตัวอย่างเกี่ยวกับการไม่มีความตั้งใจอย่างจริงจังในการต่อสู้กับการก่อการร้าย โดยได้ชี้ไปที่การเช่นฆ่าประชาชนชาวเยเมน และกล่าวว่า การก่อการร้ายนั้น ไม่ได้หมายถึงการปฏิบัติการก่อการร้ายของกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ (กลุ่มเถื่อน) ทั้งหมดเพียงเท่านั้น ทว่าการสังหารหมู่ประชาชนโดยมือของบางรัฐบาล อย่างเช่น การโจมตีของซาอุดีอาระเบียไปยังประชาชนในพินดีวาลัยในเยเมน ที่ทำให้ประชาชนต้องเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากหลายร้อยคนนั้น ก็เป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายที่สุด แม้จะผ่านไปหนึ่งปีเจ็ดเดือนจากการดำเนินการเหล่านี้แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เห็นความตั้งใจอย่างจริงจังใดๆ ในการจัดการกับมัน

ท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม กล่าวถึงจุดยืนของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านในการแก้ไขปัญหาคือเรียก ว่า วางอยู่บนพื้นฐานของตรรกะและการยืนอยู่ข้างประชาชนและรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนี้ และกล่าวเสริมว่า สหรัฐอเมริกาและบางรัฐบาล ยินกรานที่จะเปลี่ยนรัฐบาลซีเรีย ในขณะที่ต้องการที่จะทำให้สงครามยุติลงได้นั้น จำเป็นที่พวกเขาจะต้องระบุให้ได้ว่าใครคือผู้เริ่มต้นและเป็นตัวการในการก่อไฟสงคราม

ท่านได้กล่าวถึงความไม่สนใจของสหประชาชาติต่อปัญหาของผู้เริ่มต้นการรุกรานในสงครามของรัฐบาลซัดดัม ฮุสเซน กับอิหร่านว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สงครามดังกล่าวยืดเยื้อยาวนาน พร้อมกับกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม หลายปีหลังจากการสิ้นสุดสงครามที่ถูกบังคับให้กระทำดังกล่าว เลขานุการสหประชาชาติในเวลานั้น เพิ่งจะมีจิตสำนึกและมีความกล้าหาญพอที่จะกล่าวว่า ซัดดัมเป็นผู้เริ่มต้นสงคราม

จากมุมมองเดียวกันนี้ ท่านอยาตุลลอฮ์ คามเนอี ได้วิพากษ์วิจารณ์จุดยืนต่างๆ ของเลขานุการสหประชาชาติคนปัจจุบัน และกล่าวเสริมว่า เลขานุการสหประชาชาติได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า เนื่องจากองค์การนี้ขึ้นอยู่กับเงินของรัฐบาลซาอุฯ จึงไม่สามารถที่จะประณามการเช่นฆ่าเด็กๆ ชาวเยเมนได้ สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงสภาพทางศีลธรรมที่น่าอเนจอนาถของบรรดานักการเมืองระหว่างประเทศ และเราหวังว่าเลขานุการสหประชาชาติคนต่อไปจะสามารถรักษาความเป็นอิสระของตำแหน่งนี้ไว้ได้

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ยังได้แสดงความยินดีต่อการขยายความร่วมมือต่างๆ กับรัฐบาลฟินแลนด์ และกล่าวย้ำว่า ความเข้าใจต่างๆ ที่ได้ลงนามร่วมกันระหว่างรัฐบาลทั้งสองจำเป็นจะต้องได้รับการปฏิบัติจริง และการไม่ดำเนินการมันนั้นจะมีผลสะท้อนในทางไม่ดีต่อความคิดเห็นของประชาชน

ในการเข้าพบครั้งนี้ที่มี ดร.ฮะซัน โรฮานี ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านร่วมอยู่ด้วยนั้น นายเซาลี นีนิสเตอ ประธานาธิบดีฟินแลนด์ ได้แสดงความพึงพอใจต่อการเจรจาของตนในกรุงเตหะราน โดยกล่าวว่า วันนี้ได้มีการบันทึกและการลงนามร่วมกันในภาคส่วนต่างๆ ถึงสี่เรื่อง และในการเจรจาของคณะผู้แทนต่างๆ



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

ทางด้านธุรกิจก็มีความดีหน้าเป็นอย่างดี

นายเซลี นีนิสเตอ ได้กล่าวว่า ขอให้มั่นใจว่าความเข้าใจร่วมกันเหล่านี้จะไม่อยู่แค่เพียงในกระดาษ และเราจะดำเนินการให้บรรลุผลที่สัมผัสได้ด้วยการปฏิบัติให้เป็นจริง ทำนองเดียวกันนี้ที่ชุมชนธุรกิจและผู้ประกอบการชาวฟินแลนด์มีความมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมืออย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพกับอิหร่าน

ประธานาธิบดีฟินแลนด์ได้ชี้ถึงสถานการณ์ต่างๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และการแพร่กระจายของการก่อการร้ายว่า สถานการณ์ปัจจุบันของโลกเป็นสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความโกลาหลและความวุ่นวายและกล่าวว่า การก่อการร้ายได้ปรากฏตัวขึ้นในมิติใหม่ๆ และมีขนาดใหญ่ และก่อให้เกิดการอพยพลี้ภัยของผู้คนจำนวนมาก และเป็นที่น่าเศร้าใจที่วันนี้ในซีเรีย อิรักและเยเมน แม่และเด็กๆ ต้องถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมาก

นายเซลี นีนิสเตอ ได้สนับสนุนทัศนะของท่านผู้นำสูงสุดของการปฏิวัติอิสลาม เกี่ยวกับปัญหาการก่อการร้ายและกล่าวว่า บรรดารัฐบาลทั้งหลายและองค์การสหประชาชาติไม่ประสบความสำเร็จในการควบคุมและการต่อสู้กับการก่อการร้าย

ประธานาธิบดีฟินแลนด์

ได้ชี้ถึงสถานะและอิทธิพลของอิหร่านในภูมิภาคและบทบาทที่สำคัญของประเทศนี้ในการต่อสู้กับการก่อการร้าย โดยกล่าวว่า อิหร่านได้ใช้ความพยายามขั้นสูงสุดเพื่อลดนรกลดนโคโนการก่อการร้าย และมั่นใจว่าจะยังคงดำเนินการกิจนีต่อไป